

THỐNG NHẤT GIẢI PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho bầu cử... Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của cử tri được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Một số địa bàn, đơn vị đã tổ chức bầu cử sớm và có kết quả

rất thành công. Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức nhiều đoàn viên kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương trong cả nước.

Phát biểu kết luận, đồng chí

Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo đã ban hành của trung ương và của cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến cuộc bầu cử. Rà soát, hoàn thiện, tập dượt kỹ các phương án bầu cử, bổ sung

nhân lực dự phòng phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch. Tổ chức xét nghiệm và ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho nhân sự tham gia công tác bầu cử, nhất là tại địa bàn có nguy cơ cao. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia yêu cầu ủy ban bầu cử các cấp kịp thời nắm bắt tình hình, có giải pháp để cử tri

đi bầu với tỷ lệ cao nhất. Linh hoạt tổ chức địa điểm, khu vực bầu cử tại những địa bàn đang giãn cách hoặc khu vực cách ly, phong tỏa. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Tăng cường đấu tranh phân bác những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực phản động, thù địch, bảo đảm tốt an ninh trật tự cho cuộc bầu cử.

NGUYỄN MÃI ĐI THEO...

(Tiếp theo trang 1)

Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng ta trong sạch, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh. Người từng nói: "Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh, biết bao xương máu trong cuộc cách mạng đánh đổ thực dân và phong kiến mới giành được nó... Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người cử tri".

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện mãi đi theo con đường Đảng và Bác Hồ đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thấm nhuần tư tưởng của Bác kính yêu, cùng với cử tri cả nước, mỗi cử tri Thái Bình phát huy cao nhất ý thức, trách nhiệm công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, sáng suốt lựa chọn những người ưu tú nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Với lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

dịch Covid-19 theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế.

* Trước đó, sáng ngày 18/5, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp ở khu công nghiệp (KCN) Gia Lễ (Đồng Hưng) và KCN Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình). Cùng đi có lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Sở Y tế và UBND thành phố Thái Bình.

Kiểm tra tại Công ty TNHH PS Vina, Công ty TNHH Điện cơ Aidi (KCN Gia Lễ), Công ty TNHH TAV Việt Nam, Công ty TNHH Hợp Thành (KCN Nguyễn Đức Cảnh), đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động trong thực hiện công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ các ổ dịch trong KCN ở một số tỉnh, thành phố vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực

UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành các chỉ đạo, quy định của trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch. Quản lý chặt chẽ người ra vào công ty; chia ca sản xuất, ca ăn để giãn cách, tạo môi trường, không gian làm việc, sinh hoạt thông thoáng; tổ chức cho công nhân khai báo y tế, lịch trình di chuyển; vận động công nhân là người ở ngoài tỉnh hạn chế về quê trong thời điểm này. Các doanh nghiệp cần nhanh chóng nắm bắt, lập danh sách thông tin khu vực ở của công nhân báo cáo với cơ quan chức năng phục vụ công tác truy vết nếu xảy ra tình huống. Bên cạnh bố trí khu vực cách ly tạm thời và có các phương án, kế hoạch bảo đảm nhu yếu phẩm trong trường hợp cách ly, phong tỏa nhà máy, các doanh nghiệp cũng bố trí nguồn kinh phí sớm mua sinh phẩm test nhanh sàng lọc Covid-19 cho những người có nguy cơ cao. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, các doanh nghiệp



Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách và tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bầu cử tổ dân phố Cộng Hòa, thị trấn Kiến Xương.

cần khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, kịch bản ứng phó với dịch Covid-19 ở mọi cấp độ để không bị lung túng khi xảy ra tình huống; nếu doanh nghiệp nào để xảy ra F0 và lây lan ra cộng đồng, chủ doanh nghiệp

phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp, các KCN hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh

đề nghị Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh sớm chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp các quy trình, chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống dịch có tính khoa học, khả thi, hiệu quả.

THÁI BÌNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

1 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 (mẫu của bệnh nhân Covid-19), 3.248 mẫu âm tính với SARS-CoV-2, 3 mẫu chưa xác định kết quả.

* Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin là chị N.T.L., sinh năm 1977, có địa chỉ tại xã An Tân (Thái Thụy), là F1 đang cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. Sau 2 lần lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, trưa ngày 18/5, chị N.T.L. được lấy mẫu xét nghiệm lần 3. Đến 15 giờ 7 phút ngày 18/5, xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Khai thác thông tin về lịch

trình di chuyển, sáng ngày 4/5, chị N.T.L. đi chăm sóc mẹ điều trị tại phòng H910, Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cùng phòng với bệnh nhân 3042 và bệnh nhân 3044). Đến ngày 8/5, chị N.T.L. được chuyển sang Bệnh viện Phổi Thái Bình để cách ly, theo dõi sức khỏe.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của chị N.T.L., Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã thông báo tới các đơn vị liên quan để triển khai nhanh các biện pháp phòng, chống dịch: chuyển trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; sàng lọc các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với trường

hợp dương tính tại khu cách ly; truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm người có nguy cơ; phân loại dịch tễ các bệnh nhân và chuyển phòng cách ly riêng để tránh lây nhiễm; tiến hành lấy mẫu các bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc tại khu cách ly và liên quan...

* Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chiều ngày 18/5, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty Tân Đệ.

Tại buổi tuyên truyền, lãnh đạo Công ty và người lao động được quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương và tỉnh về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó lưu ý thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với tất cả lao động; rà soát, sàng lọc công nhân

trở về từ vùng dịch; cách ly y tế theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu công nhân đeo khẩu trang khi làm việc, không tụ tập đông người; hướng dẫn, động viên đoàn viên, người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone... Cùng với đó, Công



Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh trao quà cho công nhân Công ty Tân Đệ.

ty cũng được hướng dẫn điều chỉnh giờ làm việc, bữa ăn ca cho phù hợp; thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Nhân dịp tháng công nhân, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức trao các phần quà động viên người lao động Công ty Tân Đệ.

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO HUYỆN TIỀN HẢI Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử



Xe tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Tiên Hải.

Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Tiên Hải đã tích cực thông tin các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới các tầng lớp nhân dân. Trong đó, xây dựng trên 60 cụm pa nô, in 250 đĩa CD tuyên truyền tới các điểm bầu cử trên địa bàn 32 xã, thị trấn và duy trì thường xuyên 2 xe lưu động tuyên truyền mỗi ngày hai lượt... Bảo đảm các thông tin được truyền tải tới người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả. Từ đó giúp các tầng lớp nhân dân hiểu được đầy đủ không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là trách nhiệm của mỗi cử tri khi lựa chọn những đại biểu có đức, có tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

MANH THẮNG

LỜI CẢM ƠN

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã Phúc Thành (Vũ Thư), Chi bộ thôn Tân Thành và gia đình xin chân thành cảm ơn:

- UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình;
- Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các phòng, ban, ngành huyện Vũ Thư;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn huyện Vũ Thư;
- Các ban, ngành, đoàn thể, trường học địa phương;
- Hội đồng ngũ tháng 8 năm 1983 xã Phúc Thành;
- Các cơ quan, công ty, xí nghiệp, đoàn thể, ban hữu xạ gần của đồng chí Nguyễn Thanh Quang và anh em, con cháu;
- Đã đến và điện thăm hỏi, động viên, gửi vòng hoa, phúng viếng, chia buồn, dự lễ tang và đưa đầu tang chí Nguyễn Thanh Quang, sinh ngày 2/6/1965, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành, Huy hiệu 30 năm tuổi đảng, mất ngày 16/5/2021, hưởng dương 56 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cảm ơn thầy chùa Đồng Đức đã đến độ liệm và cầu siêu cho đồng chí.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi khiếm khuyết, Ban tổ chức lễ tang và gia đình mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ.

THAY MẶT BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban: Ngô Quang Tuyến
Thay mặt gia đình: Quâ phụ Trần Thị Tựa cùng anh em, con cháu

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT MỸ THÁI BÌNH

Mã số thuế: 0301466348-004.
Địa chỉ: Xã Nam Hưng, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.
Giấy chứng nhận sử dụng đất 080200000901 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp lần đầu ngày 14/02/2001, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 27/7/2004.

Vào khoảng từ tháng 02/2020 đã làm thất lạc 01 (một) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cấp ngày 18/7/2001, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: QSDĐ/704; Diện tích đất: 554.505m²; Địa chỉ thửa đất: Xã Nam Hưng, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình; Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.

Trong vòng 20 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu không có ai tranh chấp, khiếu nại hoặc không tìm được, chúng tôi xin cấp có thẩm quyền cấp lại giấy tờ khác.

THU HOÀI

Chị Nguyễn Thị Nga, xã Vũ An (Kiến Xương) làm nghề buôn bán tự do. Nhờ được tham dự hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện do cơ quan BHXH tỉnh, huyện phối hợp với UBND xã tổ chức, chị Nga đã hiểu rõ về chính sách BHXH tự nguyện nên quyết định tham gia cho cả hai vợ chồng. Chị Nga chia sẻ: Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ có người làm trong các cơ quan nhà nước, trong các công ty, doanh nghiệp mới được đóng bảo hiểm, được hưởng lương hưu. Nhưng không ngờ những người lao động tự do như vợ chồng tôi cũng được hưởng những quyền lợi đó nhờ vào chính sách BHXH tự nguyện. Sau này về già có lương hưu, vợ chồng tôi sẽ bớt được gánh nặng cho con cháu.

Là một trong những người tham gia BHXH tự nguyện từ năm đầu tiên chính sách có hiệu lực, bà Hoàng Thị Lan, xã Bình Định (Kiến Xương) cho biết: Bây giờ tuổi tôi đã cao, lại chủ yếu làm nông nghiệp nên thu nhập cũng không đáng là bao. Nhưng vì tham gia BHXH tự nguyện nên hàng tháng tôi được lĩnh thêm lương hưu, giúp cuộc sống của tôi ổn định hơn.

BHXH tự nguyện là một trong những chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với người lao động tự do, có thu nhập thấp và không ổn định, giúp họ giảm bớt rủi ro khi về già. Năm 2020, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song huyện Kiến Xương vẫn tăng mới được 2.739 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đạt hơn 200% so với năm 2019,

KIẾN XƯƠNG

Điểm sáng phát triển BHXH tự nguyện

Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều giải pháp để thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện. Nhờ đó, số người tham gia loại hình bảo hiểm này tăng dần qua các năm, đưa Kiến Xương trở thành điểm sáng trong phát triển BHXH tự nguyện.



Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại nhà người dân xã Bình Định (Kiến Xương). Ảnh chụp trước ngày 28/4/2021

đưa tổng số người tham gia BHXH của huyện đạt trên 5.000 người. 4 tháng đầu năm 2021, toàn huyện tăng mới được 956 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đây là kết quả từ sự quyết tâm của cơ quan BHXH huyện, sự đồng hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương; sự đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động người

dân của đội ngũ nhân viên làm công tác phát triển đối tượng. Chị Bùi Thị Thơm, nhân viên đại lý thu xã Bình Định (Kiến Xương) cho biết: Khi tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, nếu cứ đem các thông tin về chính sách bảo hiểm khô khan nói với người dân thì sẽ khó thu hút nên tùy từng hoàn cảnh gia đình, tôi có cách vận

động, hướng dẫn riêng, khuyến khích họ mỗi ngày, mỗi tháng để dành ra một số tiền nhất định đóng BHXH tự nguyện. Đến nay, chúng tôi đã vận động được 450 người dân trong xã tham gia BHXH tự nguyện. Để duy trì, mở rộng đối tượng tham gia, hàng năm, BHXH huyện Kiến Xương đã phân công cán bộ phụ trách các